

มาตรการและแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน กองกฎหมาย กรมอนามัย

ตัวชี้วัดที่ 3.33 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพภายใต้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย

ระดับที่ 2 Advocacy/Intervention

2.1 มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการออกคำสั่งทางปกครองเพื่อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งการออกคำสั่งจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายทั้งในส่วนของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ได้รับคำสั่งเห็นว่าคำสั่งนั้นไม่เป็นธรรมต่อตนเอง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีบทบัญญัติกำหนดให้สิทธิโต้แย้งคำสั่ง ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ และขอขอขณระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ คือผู้ที่ได้รับคำสั่งมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต้องดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์โดยไม่ชักช้าคือให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับเรื่อง รวมทั้งกำหนดให้ผลการพิจารณาอุทธรณ์ถือเป็นที่สุดแก่ทางฝ่ายหน่วยงานรัฐ แต่หากผู้รับคำสั่งยังไม่พึงพอใจผลการพิจารณาของคณะกรรมการสามารถใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ ซึ่งตามกระบวนการจัดทำคำให้การแก้คำฟ้องที่ศาลปกครองมีคำสั่งให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด อันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ส่วนการชี้มูลความผิดและเปรียบเทียบคดีเป็นกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก เรื่อง หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ.ศ. 2561 ดังนั้น จึงสามารถนำมาตราการและกลยุทธ์ PIRAB ขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพภายใต้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้

ชื่อมาตรการ	หลักการเหตุผล	ความสอดคล้องกับ PIRAB
1. กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์	กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกระบวนการพิจารณาวินิจฉัย ทั้ง 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) รับเรื่องและมอบหมายผู้รับผิดชอบ 2) รวบรวมข้อมูลสามฝ่าย 3) วิเคราะห์/สังเคราะห์ประเด็นอุทธรณ์ 4) ยกร่างคำวินิจฉัยอุทธรณ์ 5) เสนอพิจารณาในชั้นคณะกรรมการ 6) เสนอพิจารณาในชั้นคณะกรรมการ และ 7) จัดทำคำวินิจฉัย/แจ้งผล ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการออกเป็น 2 คณะ ดังนี้ 1. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 2. คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์	P (Partner) R (Regulate)

ผู้รายงานข้อมูล นางสาวศุภวรรณ จันทะ ตำแหน่ง นิติกร

ผู้ตรวจสอบ/รับรอง นายสุพจน์ อาลีอุสมาน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ชื่อมาตรการ	หลักการเหตุผล	ความสอดคล้องกับ PIRAB
2. การจัดทำคำให้การคดีปกครอง	กระบวนการจัดทำคำให้การคดีปกครอง คือ การจัดทำคำให้การแก้คำฟ้อง คำให้การคัดค้าน คำให้การของคู่กรณีต่อศาลปกครองชั้นต้น รวมถึงการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ตามที่ศาลปกครองมีคำสั่งให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด (ตั้งแต่วันที่กรมอนามัยได้รับคำสั่งจนถึงวันที่ส่งคำให้การต่อศาล) อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์	R (Regulate) B (Build Capacity)
3. การชี้มูลความผิดและเปรียบเทียบคดี	กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเปรียบเทียบผู้กระทำความผิด เป็นการดำเนินงานตามกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเปรียบเทียบคดี ประกอบด้วย 1) รับเรื่องร้องเรียน 2) เสนอพิจารณาในชั้นคณะทำงาน 3) แจ้งการกระทำความผิด 4) เปรียบเทียบคดี/ส่งเรื่องร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 4) รายงานผลการเปรียบเทียบคดี ซึ่งมีการประชุมคณะทำงาน 1 คณะ คือ คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการชี้มูลความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560	P (Partner) R (Regulate)
4. การกำกับติดตามการดำเนินงาน	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานวินิจฉัยอุทธรณ์ คดีปกครอง การชี้มูลความผิดและเปรียบเทียบคดี รวมถึงมีข้อเสนอต่อการพัฒนางาน เพื่อใช้เป็นแนวทางต่อการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	A (Advocate)

## 2.2 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

มาตรการ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ (✓)										ผู้รับผิดชอบ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		
1. กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์	1.1 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์	10 ครั้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กลุ่ม คส.
	1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์	10 ครั้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กลุ่ม คส.
2. การจัดทำคำให้การคดีปกครอง	2.1 การจัดทำคำให้การคดีปกครองและการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาคดีปกครอง	10 ครั้ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	กลุ่ม คส.
3. การชี้มูลความผิดและเปรียบเทียบคดี	3.1 การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานเพื่อประกอบการชี้มูลความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับเด็ก พ.ศ. 2560	5 ครั้ง	✓		✓		✓		✓		✓			กลุ่ม คส.
4. การกำกับติดตามการดำเนินงาน	4.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานวินิจฉัยอุทธรณ์ คดีปกครองการชี้มูลความผิดและเปรียบเทียบคดี รวมถึงข้อเสนอต่อการพัฒนางาน	2 ครั้ง					✓						✓	กลุ่ม คส.